

ปลัดบอกเล่า

"เราพบใคร...เขาพบใคร ใช้พระเยซูหรือเปล่า?? "

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามีได้เป็นของโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเราเป็นของโลกนี้ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้ เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้”เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เรามาในโลกนี้เพื่อ เป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา” (ยน 18:36-37)

นานมาแล้วในประวัติศาสตร์ของโลก ที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้ มีคนหลายต่อหลายคน ที่อยากจะเป็นผู้นำ บรรดาคนอื่นได้ติดตามเขามอบชีวิตไว้กับเขา

บุคคลเหล่านี้ บ้างก็เปี่ยมด้วยความเมตตา บ้างก็เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยม โหดร้ายทารุณ ที่สุดแล้ว เราก็พบว่าไม่มีใครไม่ว่าจะเลวร้าย หรือเปี่ยมด้วยความรักเมตตา สามารถยืนหยัดเป็นผู้ นำ ได้ตลอดไป ที่สุดแล้ว เขาก็จำเป็นต้องจบชีวิตลงจบไปจากโลกนี้

พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พยานที่ซื่อสัตย์ และเป็นบุคคลแรก ที่กลับคืนพระชนมชีพจาก บรรดาผู้ตาย...พระองค์ทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของ พระองค์ (กว 1:5)

ทุกวันนี้ ก็ยังคงมีคนอยากเป็นผู้นำ อยากเป็นที่หนึ่ง อยากให้มีคนอื่นติดตามชีวิตของ ตนเอง คำถามยังคงเดิม บรรดาผู้นำเหล่านี้ อยากจะให้ผู้คนติดตามเขาไปเพื่ออะไร แล้วถ้าหากเรา เป็นผู้นำบ้างละ เคยถามบ้างไหมว่า ถ้ามีคนติดตามเราเราอยากให้เขาติดตามเราไปเพื่ออะไร

สำหรับพระเยซูเจ้า พระองค์ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกว่า ใครจะเดินตาม พระองค์ ใครจะติดตามพระองค์ ใครจะรักหรือเกลียดชังพระองค์ สำหรับพระเยซูเจ้า พระองค์หวัง เพียงแค่เรื่องยอมมอบชีวิตทั้งหมดของตนให้ กับเรา เราที่เป็นที่รักของพระองค์ นี่แหละคือความรัก ของพระเยซูเจ้า

ในนิมิต ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้สูงด้วยวิษุฒิและมีผู้แนะนำเขาแก่ท่านผู้นั้น เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย (ดนล 7:13-14)

ชีวิตเราได้พบกับความรักของพระเยซูเจ้ามากน้อยขนาดไหน ในชีวิตของเรา เราได้ มอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ และแสดงความรักของพระองค์ให้ทุกคน เพื่อนพี่น้องคนอื่น ได้เห็นความรักของพระเยซูเจ้าจากชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด ความรักของพระเยซูเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ผู้เป็นผู้นำอันดับแรกในชีวิตคริสตชนของเรา.

"นกขุนทอง"